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HotNews:GUNKUL ลุยพลังงานลม-แดด / 

 CHO หนุนระบบรางเบา TRAM/

   AAV ยํา้ไร้ผลกระทบ ICAO

สํานักขา่วหุน้อนิไซด(์  23  มถินุายน  2558)-------  GUNKUL ลยุพลงังานลม-แดด เต็มอตัราศกึ หลังบอรด์ไฟเขยีวลงทนุโรงไฟฟ้าพลัง
ลม ขนาด 60 MW  พรอ้มลยุโซลารฟ์ารม์ในไทย ขนาด  87 MW   แถมเตรยีมลงทนุโซลารฟ์ารม์ในญีปุ่่ นขนาดกําลังการผลติ  31.75 MW  รวม
มลูคา่ลงทนุกวา่ 1.53 หมืน่ลบ.  ดา้นผูบ้รหิารหญงิเกง่   "โศภชา ดํารงปิยวฒุิ"์ แหง่ GUNKUL  ย้ําแผนเดนิหนา้ลงทนุพลงังานทดแทน เพือ่กา้ว
ขึน้สูค่วามเป็นผูนํ้าในธรุกจิพลังงานทดแทนอยา่งครบวงจร 

 “สรุเดช ทวแีสงสกลุไทย”  บิ๊ก  CHO หนุนระบบรางเบา TRAM  ระบ ุCHO มคีวามพรอ้มผลติรถไฟระบบรางเบา TRAM  หลงั เทศบาลนคร
ขอนแกน่เผยพรอ้มเดนิหนา้โครงการรถไฟฟ้า สายสแีดง (สําราญ-ทา่พระ) ภาคเอกชนรว่มทุม่งบจัดตัง้   “บรษัิทขอนแกน่พัฒนาเมอืง จํากดั 
(KKTT)” เพือ่ดําเนนิการเอง กอ่นผลกัดนัเป็นอนิฟราฯฟันด ์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหุน้

"ธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด"์  แมท่ัพ AAV  ย้ําไรผ้ลกระทบ ICAO ปักธงเเดงไทย ยันเปิดใหบ้รกิารทกุเทีย่วบนิตามปกติ มัน่ใจระบบรักษา
มาตรฐานความปลอดภยัสงูสดุของสายการบนิ ดา้นผลงานปีนีค้าดโตตามเป้า พรอ้มปักธงรายไดปี้59 เตบิโต 18-20% เล็งเพิม่เสน้ทางบนิใหม ่
4-5 เสน้ทาง แถมเปิดเสน้ทางระหวา่งประเทศเพิม่

นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีริง่ จํากดั (มหาชน)   GUNKUL   เปิดเผยวา่ ดว้ยทีป่ระชมุคณะ
กรรมการของบรษัิทฯ ครัง้ที ่8/2558 เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2558 ไดม้มีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาใหส้ตัยาบนั
ตอ่การเขา้ทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ของ บรษัิท กรโีนเวชัน่ เพาเวอร ์จํากดั (“GNP”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ใน
มลูคา่รวมของโครงการประมาณ 6,325,000,000 บาท ซึง่การเขา้ทํารายการดังกลา่ว เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิ ตามประกาศตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ ประเทศไทยเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 
บรษัิทฯ จงึขอแจง้สารสนเทศของรายการดงักลา่วดงัตอ่ไปนี้

ทัง้นี ้บรษัิท กรโีนเวชัน่ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน)  GNP ประกอบธรุกจิพัฒนาและทํากจิการโรงไฟฟ้าเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายไฟฟ้าจาก 
พลังงานลมใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) ซึง่เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา ขนาดรวม 60 เมกะวตัต ์
โดยไดรั้บการสนับสนุนคา่ไฟฟ้าสว่นเพิม่ (Adder) ในอตัรา 3.50 บาท เป็นระยะเวลา10 ปี ทัง้นี ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่ง GNP กบั กฟผ. ตัง้
อยูท่ี ่ตําบลหว้ยบง อําเภอดา่นขนุ ทด จังหวดันครราชสมีา ซึง่ปัจจบุนับรษัิทฯ ไดป้ระเมนิศักยภาพของพืน้ทีใ่น การจัดทําโครงการดงักลา่วแลว้วา่ 
สามารถประกอบกจิการโรงไฟฟ้ากงัหันลมเชงิ พาณชิยไ์ดโ้ดยคาดวา่ จะสามารถกอ่สรา้งแลว้เสร็จและจําหน่ายไฟฟ้าในเชงิพาณชิยไ์ด ้ภายใน
ไตรมาสที ่1 ปี 2559

ดา้นผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ บรษัิทฯไดเ้ขา้ซือ้หุน้ GNP จาก IEA เพือ่พัฒนากจิการโรงไฟฟ้ากงัหนัลม และสามารถรับรูกํ้าไรจากการ
ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าฯ รวมถงึผลตอบแทนจากโครงการ โดยสง่เสรมิใหบ้รษัิทฯมอีตัราการเตบิโตทัง้ทรัพยส์นิและผลกําไรอยา่งตอ่เนือ่งใน
อนาคต ขณะที ่การเขา้ซือ้หุน้ GNP ครัง้นีส้ง่เสรมินโยบายของบรษัิทฯ ในการกา้วขึน้สูค่วามเป็นผูนํ้า และมสีว่นรว่มสําคัญ ในการผลักดัน ใหเ้กดิ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรอืพลังงานสะอาดทีค่รบวงจร 
สําหรับ แหลง่เงนิทนุทีใ่ช ้บรษัิทฯ จะไดรั้บการสนับสนุนเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิแหงห่นึง่ รว่มกบัเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ บางสว่น 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัอนุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาการใหส้ตัยาบนัตอ่การเขา้ทํารายการลงทนุในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ของ บรษัิท Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (GK Sendai) ประเทศญีปุ่่ น ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ
บรษัิทฯ ในมลูคา่รวมของโครงการประมาณ 3,527,800,000 บาท โดย Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha จะผลติและจําหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทติยใ์หก้บั Tohoku Electric Power Co., Inc. (Tohoku Electric) ขนาดกําลงัการผลติ 31.75 เมกะวตัต ์โดยไดรั้บสมัปทาน
ในการขายไฟฟ้าใหก้บั Tohoku Electric เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน



พรอ้มกนันีไ้ดอ้นุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จํากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่การเขา้ทํารายการ
การลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha 
ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บการสนับสนุนเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิแหงห่นึง่ รว่มกบัเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ บางสว่น

อกีทัง้ คณะกรรมการบรษัิทฯยังอนุมัต ิใหนํ้าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารซือ้หุน้สามญัของ บรษัิท อนิฟินทิ อัลเทอรเ์นทฟี 
เอ็นเนอรย์ี ่จากดั (IAE) ซึง่ถอืหุน้อยูใ่น บรษัิท รางเงนิ โซลชูัน่ จํากดั (RNS) จาก นางจรรยา สวา่งจติร จํานวน 1,881,000 หุน้ หรอื คดิเป็นรอ้ย
ละ 33 และ นายกฤษณพงษ์ แกว้เทศ จํานวนรวม 1,938,000 หุน้ หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 34 รวมเป็นจํานวน 3,819,000 หุน้ หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 67 
ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ในมลูคา่ทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 276,000,000 บาท และการลงทนุเพือ่พัฒนาโครงการมลูคา่ประมาณ 
5,211,500,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ของโครงการทัง้หมดประมาณ 5,487,500,000 บาท

ทัง้นี ้บรษัิท รางเงนิ โซลชูัน่ จํากดั เป็นผูไ้ดรั้บสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จากการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค จํานวน 11 โครงการ ขนาดรวม 87 เมกะวตัต ์ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) หน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี 

พรอ้มกนันีอ้นุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จํากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่รายการไดม้าซึง่หุน้
สามัญของ IAE ซึง่ถอืหุน้อยูใ่น บรษัิท รางเงนิ โซลชูัน่ จํากดั
ดา้น แหลง่เงนิทนุทีใ่ชบ้รษัิทฯ จะไดรั้บการสนับสนุนเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิแหงห่นึง่ในรปูแบบสนิเชือ่โครงการและสนิเชือ่เพือ่การลงทนุใน

สว่นของผูถ้อืหุน้ รว่มกบัเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ บางสว่น

ขณะทีน่ายกเทศมนตรเีทศบาลนครขอนแกน่เผยพรอ้มเดนิหนา้โครงการรถไฟฟ้า สายสแีดง (สําราญ-ทา่พระ) ภาคเอกชนรว่มทุม่งบจัดตัง้
“บรษัิทขอนแกน่พัฒนาเมอืง จํากดั (KKTT)” เพือ่ดําเนนิการเอง กอ่นผลักดนัเป็นอนิฟราฯฟันด ์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหุน้ หวังลดภาระใชง้บ
ประมาณจากทางภาครัฐบาล ดา้น “สรุเดช ทวแีสงสกลุไทย” บอสใหญ ่บมจ. ช. ทว ีดอลลาเซยีน (CHO) ซึง่เป็นหนึง่ในฐานะภาคเอกชนคน
สําคญัในการจัดตัง้กลุม่ KKTT พรอ้มลยุเต็มที ่สนับสนุนดา้นระบบรางเบา (TRAM) ชจูดุเดน่ประกอบและผลติขึน้เองภายในประเทศ ทําใหต้น้ทนุ
ของโครงการลดลง

จากทีป่ระชมุคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร) ครัง้ที ่1 / 2558 มกีารเสนอเพือ่รับทราบแผนแมบ่ทและศกึษาความเหมาะ
สมดา้นวศิวกรรมเศรษฐกจิและผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้เพือ่กอ่สรา้งระบบขนสง่มวลชนขอนแกน่และโครงการศกึษาออกแบบเพือ่กอ่สรา้ง
ระบบรถโดยสารดว่นพเิศษตน้แบบในภมูภิาคจังหวดัขอนแกน่สายสแีดง (สําราญ-ทา่พระ) โดยใหจั้งหวดัขอนแกน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ดําเนนิการศกึษาจัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ และอนุมัตใิหใ้ห ้สนข.ดําเนนิการศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งการเชือ่มตอ่การเดนิทางของผู ้
โดยสารกบัการขนสง่ระบบรางเขตพืน้ทีจั่งหวัดขอนแกน่ ศกึษาสายสแีดงในการเปลีย่นเป็นระบบรางเบา Tram , และศกึษาถงึรปูแบบการลงทนุ
ของเอกชนทีจ่ะเขา้มารว่ม พรอ้มศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม EIA

นายธรีศกัดิ ์ฑฆีายพุันธ ์นายกเทศมนตรเีทศบาลนครขอนแกน่ กลา่ววา่ ทางกลุม่เทศบาลทีแ่นวรถไฟฟ้าสายสแีดง (สําราญ-
ทา่พระ) ซึง่จะพาดผา่นทัง้สิน้ 5 เทศบาล จะมกีารรว่มมอืกนัจัดตัง้บรษัิทจํากดัขึน้มาเพือ่รับการดําเนนิโครงการดังกลา่ว โดยงบประมาณในการ
ลงทนุอาจจะมาจากภาคเอกชนทีร่วมตัวกนัจัดตัง้บรษัิทขึน้มา ชือ่วา่  “บรษัิทขอนแกน่พัฒนาเมอืง จํากดั (KKTT)” หรอืเป็นการรว่มทนุกบั
ทางบรษัิททีเ่ทศบาลจัดตัง้ขีน้มา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของผลการศกึษาทีกํ่าลงัดําเนนิการอยู่
                    “เทศบาลทัง้ 5 แหง่ทีแ่นวรถไฟฟ้าสายสแีดงพาดผา่น จะรว่มกนัจัดตัง้บรษัิทจํากดัขึน้มาเพือ่รับการดําเนนิโครงการนี้ โดยมภีาค
เอกชน  “กลุม่ KKTT”  สนับสนุนงบประมาณการลงทนุในครัง้นี้ เพือ่ลดภาระในการใชง้บประมาณจากทางภาครัฐฯ ใหน้อ้ยทีส่ดุ ซึง่ในอนาคตจะ
มกีารผลกัดนัโครงการดังกลา่วใหเ้ป็นการจัดตัง้กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานประจําจังหวดัขอนแกน่ และเตรยีมนําเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศไทยในลําดบัตอ่ไป” นายธรีศกัดิ ์กลา่วในทีส่ดุ

ดา้นนายสรุเดช ทวแีสงสกลุไทย กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท ช. ทว ีดอลลาเซยีน จํากดั(มหาชน) 
(CHO) ประกอบธรุกจิเป็นผูอ้อกแบบ สรา้งสรรค ์ผลติตวัถังและตดิตัง้ระบบวศิวกรรมทีเ่กีย่วกบัยานยนตเ์พือ่การพาณชิย ์รวมทัง้เป็นผูผ้สาน
เทคโนโลยเีกีย่วกบัระบบราง และโลจสิตกิสเ์ขา้กบัการจัดการอยา่งมอือาชพี กลา่ววา่ ระบบรางเบา (TRAM) จะมกีารประกอบและผลติขึน้เองภาย
ในประเทศ โดยบรษัิท ช. ทว ีจะรับถา่ยทอดเทคโนโลยจีากตา่งประเทศ ซึง่จะทําใหม้ตีน้ทนุในการดําเนนิงานของโครงการนีล้ดลง ประกอบกบั
โครงการดงักลา่วจะนําเรือ่ง Transit Oriented Development (TOD) หรอืการพัฒนาเชงิพาณชิยต์ามแนวรถไฟฟ้าพาดผา่น เขา้มารว่มคํานวณ
ความเป็นไปไดข้องโครงการอกีดว้ย
            “หากเราสามารถลดตน้ทนุการดําเนนิงานของโครงการและศกึษาแนวทางเพือ่พัฒนาพืน้ทีต่ามแนวรถไฟฟ้าพาดผา่นนัน้ จะชว่ยทําให ้
โครงการมคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิพานชิยส์งูขึน้โดยภาระของภาครัฐจะลดลงอยา่งมนัียยะสําคญั และถอืเป็นรปูแบบใหมข่องการพัฒนาประเทศใน
ดา้นการจัดการโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งหนึง่ คาดวา่จะไดข้อ้สรปุภายใน 12 เดอืน” นายสรุเดช กลา่วในทีส่ดุ

ช.ทว ีเชือ่มัน่วา่เรามคีวามพรอ้มในการผลติรถไฟระบบรางเบา (TRAM) เพือ่ใชสํ้าหรับโครงการดงักลา่ว เนือ่งจากเรามปีระสบการณ์ใน
การผลติยานพาหนะ รวมถงึงานซอ่มบํารงุในระบบขนสง่ และระบบรางมาอยา่งยาวนาน

ดา้นนายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จากดั (มหาชน)  AAV เปิดเผยวา่ กรณีทีอ่งคก์ารการบนิ
พลเรอืนระหวา่งประเทศ(ICAO) ประกาศตอ่สาธารณะโดยขึน้ธงแดงหนา้ชือ่ประเทศไทยในเว็บไซตข์อง ICAO เมือ่วนัที ่18 ม.ิย. ทีผ่า่นมา หลัง
ตรวจสอบมาตรฐานกรมการบนิพลเรอืนของไทยพบวา่ยังมขีอ้บกพรอ่งทีม่นัียสําคัญตอ่ความปลอดภยั(SSC) วา่ไทยแอรเ์อเชยี ไมไ่ดรั้บผลกระทบ
แตอ่ยา่งใด พรอ้มใหบ้รกิารทกุเทีย่วบนิตามปกตแิละยังเดนิหนา้รับเครือ่งบนิใหม ่ในชว่งปลายปีเพิม่อกี 2 ลํา จนครบ 45 ลําภายในสิน้ปีนี ้นอก
จากนียั้งเดนิหนา้เปิดเสน้ทางใหมร่ะหวา่งประเทศเพิม่เตมิแน่นอน

เขากลา่วตอ่วา่ ม่ันใจในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสงูสดุของสายการบนิ ซึง่มคีวามพรอ้มอยูต่ลอด โดยทีผ่า่นมาหลายประเทศได ้
เพิม่การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของปฏบิตักิารการบนิมากยิง่ขึน้และผลการตรวจสอบของบรษัิทฯ อยูใ่นเกณฑท์ีด่ตีามมาตรฐานไมม่ี
ปัญหาแตอ่ยา่งใด

สําหรับผลกระทบของสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์จากกรณีดงักลา่วนายธรรศพลฐไ์ดใ้หค้วามมัน่ใจกบันักลงทนุวา่ AAV ไมไ่ดถ้อืหุน้สาย
การบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์จงึไมไ่ดรั้บผลกระทบตอ่ผลประกอบการของ AAV แน่นอน ซึง่ย้ําวา่ผลการดําเนนิงานครึง่ปีแรกอยูใ่นเกณฑท์ีน่่าพอ
ใจ
นายธรรศพลฐ ์เปิดเผยวา่ บรษัิทฯ ตัง้เป้ารายไดปี้59 เตบิโต 18-20% โดยจะมกีารเพิม่เสน้ทางบนิใหม ่4-5 เสน้ทาง นอกจากนี ้บรษัิทฯ คาด

วา่อตัราขนสง่ผูโ้ดยสาร(Load Factor) ทีร่ะดับ 83-84% 
    "บรษัิทฯ เชือ่วา่หากสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่มเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานICAO เชือ่วา่แนวโนม้ผลประกอบการจะเตบิโตดขีึน้ตอ่เนือ่ง ซึง่เราก็มกีาร
ขยายเสน้ทางบนิ แตย่ังคงระบไุมไ่ดแ้น่ชดัวา่เป็นเสน้ทางใด" นายธรรศพลฐ ์กลา่ว
ทัง้นี ้บรษัิทฯยนืยันวา่ไมไ่ดรั้บผลกระทบกรณีองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ(ICAO) ขึน้ธงแดงหนา้เว็บไซตข์องICAO โดยเชือ่วา่

องคก์ารการบนิพลเรอืนจะเรง่แกปั้ญหาใหแ้ลว้เสร็จภายในปีนี ้ซึง่การปักธงแดงดงักลา่วเป็นผลมาจากความลา่ชา้ในดา้นเอกสาร ซึง่ยังไมไ่ดม้กีาร
ลดระดบัลง แตอ่ยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ คงแผนการเตบิโตของรายไดปี้นีไ้ว ้20% จากปีกอ่น 2.62 หมืน่ลา้นบาท ขณะทีกํ่าไรม่ันใจวา่จะทําสถติสิงู
สดุใหมโ่ดยมปัีจจัยจากตน้ทนุทีล่ดลง สําหรับปีนีค้าดวา่จะมจํีานวนผูโ้ดยสาร 14.5 ลา้นคน และมอีัตราขนสง่ผูโ้ดยสาร(Load Factor) ทีร่ะดบั 
83% โดยปัจจบุนัLoad Factorอยูท่ี ่78% โดยสดัสว่นรายไดย้งัมาจากลกูคา้จนีประมาณ 20% 
สําหรับชว่งไตรมาส2 แนวโนม้ผลประกอบการอาจจะตํา่กวา่ไตรมาส1 เล็กนอ้ย เนือ่งจากชว่งไตรมาส1 เป็นชว่งไฮซซีัน่ของธรุกจิ แตเ่ชือ่วา่ผล

ประกอบการทกุไตรมาสจะเตบิโตไดด้แีละไตรมาส4 จะเป็นไตรมาสทีทํ่ากําไรไดส้งูสดุ 
สําหรับการเปิดใหบ้รกิารทีส่นามบนิอูต่ะเภาไปยังประเทศจนี ปัจจบุันมกีารขออนุญาตเสน้ทางบนิไดแ้ลว้ 3 เสน้ทาง และคาดวา่จะเปิดใหบ้รกิาร

ภายในปีนี ้2 เสน้ทาง และสําหรับปีหนา้บรษัิทฯ จะมกีารขออนุฐาตเสน้ทางการบนิเสน้ทางอืน่เพิม่เตมิตอ่เนือ่ง นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยังมกีารขยาย
เสน้ทางไปยังอนิเดยี ซึง่ปัจจบุนัมอียู ่1 แหง่ โดยบรษัิทฯ มคีวามพรอ้มทีจ่ะขยายเพิม่เตมิ จากกอ่นหนา้นีท้ีป่ะรสบผลขาดทนุเมือ่ชว่ง 4 ปีทีผ่า่น
มา โดยบรษัิทฯ หวงัจะไดส้ดัสว่นรายไดจ้ากลกูคา้จนีประมาณ 15-20% เพือ่เป็นการกระจายความเสีย่ง หากประเทศไหนเขา้สูช่ว่งโลซซีัน่
    "แผนการดําเนนิงานปีนีเ้หมอืนเดมิสําหรับผลกระทบในเรือ่งโรคเมอรส์ เชือ่วา่ผูโ้ดยทีเ่ขา้ออกสนามบนิสวุรรณภมู ิจะไดรั้บการตรวจอยา่งเขม้҉ҩҖ 
ҩӤҴҠҜӂ҄ӥҗҴңҙҷӤ҃ҥҲҙҥҩ҉ҬҴҚҴҥҕҬҺ҄ҿҊӥ҉ҭҥҹүӂңӤ ҍҸӤ҉ҭҴ҃Ӂ҆ҥңҷӂ҄ӥ҃ӅңҴҠҜ҃ҥҲҙҥҩ҉ҬҴҚҴҥҕҬҺ҄Ӥ




